

เรื่อง นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาล 1 ฉบับ

บริษัทฯ ขอส่งรายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 กำไรสุทธิซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ มีจำนวนเงิน 218.93 ล้านบาท ลดลง 158.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.00 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 377.47 ล้านบาท ผลแตกต่างดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากปัจจัยที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายได้จากการขายและบริการลดลง 579.51 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของยอดขายและบริการในกลุ่มสิ่งทอ และกลุ่มพลาสติก ยางและโลหะ ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในเอเชียและยุโรป รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท ด้วยสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการขายและราคาขายลดลง จึงมีผลกระทบทำให้มูลค่ากำไรขั้นต้นลดลง 98.11 ล้านบาท
2. รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่าเป็นรายการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้เป็นราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดตามมาตรฐานการบัญชี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าจำนวน 60.84 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วเป็นรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.45 ล้านบาท ส่งผลให้เปรียบเสมือนกำไรลดลงจากรายการนี้จำนวน 61.29 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว

3. รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 21.36 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้า Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการขยายกำลังการผลิต
4. รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจำนวน 73.04 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการแรกมาจากบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มบริษัทร่วมภายในประเทศที่ประกอบกิจการด้านการลงทุนลดลงจำนวนประมาณ 46.41 ล้านบาทเนื่องมาจากในไตรมาส 3 ปี 2561 กลุ่มบริษัทร่วมดังกล่าวมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนแต่ในปีนี้มีรายการทำนองดังกล่าว ประการที่สองมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมในต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งประกอบกิจการผลิตพรมรถยนต์จำนวน 24.82 ล้านบาทอันเนื่องมาจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีการตัดจำหน่ายค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้บริษัทอีกต่อไป

ในส่วนของรายการอื่นๆ มีความแตกต่างอย่างไรไม่มีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์ตรี ดารกานนท์)

กรรมการผู้อำนวยการ